

Số: 21/BC-HĐND

Hiệp Thành, ngày 01 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 của HĐND phường Hiệp Thành khóa XII

Thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND năm 2024, Thường trực HĐND phường Hiệp Thành tổ chức triển khai thực hiện và đạt kết quả như sau :

I. Kết quả hoạt động tháng 7/2024

1. Thường trực HĐND

Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì họp cùng với Thường trực UBND, UBMTTQVN, Trưởng – Phó các Ban HĐND phường để nắm tình hình hoạt động của UBND, UBMTTQVN phường trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân trong tháng.

Báo cáo tổng hợp các ý kiến cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024).

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phường năm 2023 trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Báo cáo và trình xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy về thời gian, chương trình và nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024): kết quả 100% đại biểu Đại biểu HĐND phường biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND phường; Nghị quyết về Kế hoạch thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2025 của HĐND phường; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách phường Hiệp Thành năm 2023; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước phường Hiệp Thành năm 2024; Nghị quyết về điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025; Nghị quyết về các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường Hiệp Thành.

Tổ chức cho đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với đại biểu HĐND, UBND và Ban thường trực UBMTTQVN phường. Thường trực HĐND đảm bảo thực hiện tiếp dân theo lịch phân công. Tham dự các cuộc họp do UBND và các ban ngành có liên quan mời.

2. Hoạt động của các Ban HĐND phường

Hai Ban HĐND phường tổ chức họp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực được phân công phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Hai Ban của HĐND phường đã tích cực tham mưu Thường trực HĐND phường tham mưu kịp thời, đúng quy định những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách, đáp ứng yêu cầu công tác, quản lý chỉ đạo điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

3. Hoạt động của đại biểu và Nhóm đại biểu HĐND

Hàng tháng Nhóm HĐND tham gia họp cùng với Ban Điều hành khu phố để nắm tình hình hoạt động của khu phố và nắm các ý kiến tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời lên Thường trực HĐND phường.

Thực hiện tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực HĐND phường. Tham gia giám sát các vụ hòa giải ở khu phố thực hiện nhiệm vụ của người Đại biểu.

Vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

*** Nhận xét đánh giá**

Hoạt động của HĐND thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. Mọi quan hệ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN phường và các ban ngành đoàn thể được duy trì và phát huy. Hoạt động giám sát thực hiện thường xuyên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. UBND và các ngành chức năng tích cực xem xét giải quyết các vấn đề do các Nhóm HĐND kiến nghị. Đại biểu HĐND phối hợp với địa bàn nơi ứng cử vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết HĐND phường và các chủ trương, chính sách, pháp luật ; phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của cử tri.

II. Phương hướng hoạt động HĐND tháng 8/2024

Trong tháng 8 năm 2024, Thường trực HĐND phường, các Ban HĐND, đại biểu và các Nhóm đại biểu HĐND tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

HĐND, thường trực HĐND, hai Ban HĐND Tổ chức giám sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Các Ban HĐND, Nhóm đại biểu và đại biểu HĐND phường duy trì quy chế sinh hoạt theo định kỳ.

Trực, tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại của nhân dân.

Tham dự các cuộc họp do Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN và các ban ngành phường tổ chức khi được mời.

Phối hợp với UBMTTQVN phường chuẩn bị cho đại biểu HĐND tỉnh, thành phố và phường tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường Hiệp Thành./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND TP TDM (b/c);
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Nhóm ĐB HĐND (t/h);
- Lưu

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Hoài Phương